



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๔๕๖

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ประธานที่ประชุม Dean Forum

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมระหว่างรองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก เกี่ยวกับการเตรียมการแบ่งส่วนภายในเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และมีข้อสรุปเสนอที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และที่ประชุม Dean Forumหารือร่วมกันให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รับทราบ และมีข้อเสนอนำเสนอสรุปได้ ดังนี้

๑. ต้องมีการจัดระบบเรื่องโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรให้รองรับและสอดคล้องกับกฎหมาย โดยใช้องค์การ การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน เป็นหลัก ในส่วนของการจัดทำกฎหมายย่อย ต้องมอบหมายให้คณะกรรมการด้านต่าง ๆ พิจารณาอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ในส่วนโครงสร้างของคณะ สำนัก เพื่อให้การกำหนดโครงสร้างมีความสอดคล้องกัน มหาวิทยาลัยต้องมีโมเดลในระดับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนก่อน

๒. นโยบายการบริหารงานต้องมีความสอดคล้องกัน หากจุดที่เหมาะสมและลงตัว โดยดูบริบทของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และหาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวิเคราะห์ด้วย

๓. ควรมีการกำหนด Timeline การดำเนินการในชั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้หน่วยงานนำไปสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยให้รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นระยะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

กค

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ